

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: **3894** /SNN&PTNT-TL

V/v điều chỉnh vị trí công lấy nước
công trình Xử lý cấp bách hồ Bái Xê.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 2296/UBND-NN ngày 03/10/2019 của UBND huyện Hà Trung về việc đề nghị bổ sung công điều tiết nước tưới dự án Xử lý cấp bách hồ Bái Xê, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung. Sau khi xem xét Hồ sơ thiết kế và kiểm tra thực địa, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Công trình Xử lý cấp bách hồ Bái Xê được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 16/4/2019, được khởi công vào tháng 5/2019 và hoàn thành trong tháng 11/2019, đến nay, tiến độ thi công đạt khoảng 80% khối lượng. Riêng hạng mục công lấy nước được thi công từ tháng 7/2019 và đã hoàn thành một số công việc như: Bê tông đáy và thân cống, tường đầu, hầm nhà van, bể tiêu năng, lắp đặt ống cống bằng thép đường kính 300mm, ổ khóa,...

Việc UBND huyện Hà Trung đề nghị bổ sung thêm công lấy nước cách vị trí cống đang thi công về phía Tây 274m, với lý do cống thiết kế đã thi công không thuận lợi cho quá trình lấy nước tưới là không có cơ sở.

Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, vị trí công lấy nước được đặt trên tuyến đập phụ, cách đập chính 150m về phía thượng lưu, có nhiệm vụ lấy nước tưới cho 40ha đất nông nghiệp của xã Hà Tiến qua tuyến kênh bê tông hiện có, song song với tuyến đập phụ. Nối tiếp sau bể tiêu năng cống lấy nước được hoàn trả về mỗi phía 10m (phía Đông và phía Tây) và có hèm phai để thuận lợi cho công tác điều tiết nước khi có nhu cầu.

Sau khi công trình hoàn đưa vào sử dụng, để dẫn nước vào kênh phía Tây phục vụ tưới cho diện tích phía trên, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Hà Tiến có thể điều tiết nước bằng cách đóng hèm phai trên kênh phía Đông để dẫn nước vào tuyến kênh phía Tây theo yêu cầu.

Để công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 11/2019 như chỉ đạo của Tổng cục Thủy lợi tại Công văn số 1306/TCTL-ATĐ ngày 19/9/2019 của Tổng cục Thủy lợi. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND

huyện Hà Trung thông báo cho UBND xã Hà Tiến, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Hà Tiến biết và phối hợp thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cầ nhà thầu thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ.

(Gửi kèm theo Công văn số 1306/TCTL-ATĐ ngày 19/9/2019 của Tổng cục Thủy lợi)

Đề nghị UBND huyện Hà Trung phối hợp, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- UBND xã Hà Tiến;
- Lưu: VT, CCTL.


**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




Đặng Tiến Dũng